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รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 
สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 

วันพุธ ที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. 
ณ  อาคารอเนกประสงค์ประจ าหมู่บ้าน บ้านแม่ฮาว หมู่ ๓    

********************** 

ผู้มาประชุม 
ล าดับ  ชื่อ – สกุล    ต าแหน่ง 
  ๑ นายปริญญา  สุวรรณศร  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
  ๒ นายสมยศ  ไชยนันตา  รองประธานสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 
  ๓ นายไฉน  ชัชวาลย์  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
  ๔ นายนเรศน์  ถาวร  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
  ๕ นายสุชาติ  วงศ์สุวรรณ  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
  ๖ นางสาวอรกาญจน์  ปงกา  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
  ๗ นางสมพร  สีเขียว  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
  ๘ นางสุภาภรณ์  นันทพันธ์  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
  ๙ นายสุพรรณ ทรายหล้า  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๑๐ นายอาทิตย์  แสงบุญเรือง  ประธานสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 
๑๑  นายสวัสดิ์  สอนปิงค า  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
๑๒ นายศักดิ์ดา  อุปค า  สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับ  ชื่อ – สกุล    ต าแหน่ง 
  ๑ นายไพโรจน์  สุขค าเมือง  นายกเทศมนตรีต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 
  ๒ นายวสันติ์  ปราบพุทจา  รองนายกเทศมนตรีต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 
  ๓ นายดนัย  เมืองฝั้น  รองนายกเทศมนตรีต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 
  ๔ นายศักดิ์  สอนปิงค า  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 
  ๕ นายวสันต์  หนองปิงค า  เลขานุการนายกเทศมนตรีต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 
  ๖ นายทวิช  จ าปาวัน  ผู้อ านวยการกองช่าง 
  ๗ ว่าที่ร้อยตรีนิวัฒน์  ตั้งตรง  ปลัดเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 
  ๘ นางพิชชาภา  วงค์ค า  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 

  ๙ นางเพลินพิศ สองแคว  ผู้อ านวยการกองคลัง 
 ๑๐ นายเกียรติศักดิ์  เดชเดชะ  หัวหน้าฝ่ายอ านวยการ รักษาราชการแทนหัวหน้าส านักปลัด 
 ๑๑ นายสันทนา ปันตอง  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
 

เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๓๐  น. 

 เมื่อสมาชิกสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาลมาครบองค์ประชุมและนายอาทิตย์  แสงบุญเรืองประธานสภา
เทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล  เริ่มเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล สมัยประชุม
สามัญสมัยแรกครั้งที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๒ดังนี้ 



~ ๒ ~ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 

ประธานสภา -  วันนี้เป็นการประชุมนอกสถานที่ครั้งแรกนะครับ เนื่องจากห้องประชุมของเทศบาลก าลังปรับปรุง
ซ่อมแซม ยังไม่แล้วเสร็จ อาคารอเนกประสงค์ประจ าหมู่บ้านบ้านแม่ฮาวหลังนี้ก็เป็นงบประมาณของ
เทศบาลในการก่อสร้างครับ  

 - ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี ๔ 
ครั้งที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ 

ประธานสภา -  จากรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ 
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๖  ธันวาคม ๒๕๖๑ มีสมาชิกสภาท่านใดแจ้งขอแก้ไขรายงาน    
การประชุมหรือไม่ 

นายปริญญา -  หน้า ๓๓ ที่ผมกล่าวไว้ครับ ขอเพ่ิมเติมต่อจาก เอกสารมานิดเดียวแล้วมาพิจารณากันในที่ประชุม
ว่า  ควรมีการแนบเอกสารก่อนการเข้าประชุมทุกครั้ง 

นายศักดิ์ดา -  ขอแก้ไขหน้า ๑๗ บรรทัดที่ ๒๑ ปรับปรุซ่อมแซมฝายคอนกรีต ค าว่าปรับปรุง  ตัวอักษร ง หายไป
ครับ ให้เพิ่มตัวอักษร ง ครับ 

ประธานสภา -  ที่ประชุมมีผู้ใดขอแก้ไขรายงานการประชุมอีกหรือไม่ 

 - ที่ประชุมไม่มีผู้ใดขอแก้ไขรายงานการประชุมอีก 

- ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล สมัยประชุมสามัญ
สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๑ เม่ือวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ด้วยเสียง ๑๒ เสียง,        
ไม่เห็นชอบ -ไม่มี -, งดออกเสียง -ไม่มี-   

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง กระทู้ถาม (ถ้ามี) 

ประธานสภา  -  ในวาระนี้ ไม่มีผู้ ขอยื่นกระทู้ถาม การจะยื่นกระทู้ถามจะต้องด าเนินการตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ ๒ 
พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๙๒ และข้อ ๙๔ โดยเคร่งครัด ดังนั้นจึงขอผ่านระเบียบวาระนี้ไป 

 - ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
 ๔.๑ การพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตร    
แม่ตาล ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ประธานสภา -  ทุกครั้งของการประชุมสภาสมัยแรก จะมีการพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรายงานการ
ประชุมสภาฯ จึงขอหารือท่านสมาชิกสภาฯ ว่า จะด าเนินการพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่
หรือว่าใช้คณะกรรมการชุดเดิม และจะแต่งตั้งชุดเดียวปฏิบัติหน้าที่ทั้งปี หรือแต่งตั้งทุกครั้งที่มีการ
ประชุม 

ปลัดเทศบาล -  ตามระเบียบวาระนี้ เป็นการพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา 
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๗ (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๓๓ ข้อ ๑๐๓ กล่าวโดยสรุปคณะกรรมการ
ตรวจรายงานการประชุมจะต้องแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม จะมีไม่น้อยกว่า    
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สามคนแต่ไม่ให้เกินเจ็ดคน ให้ที่ประชุมปรึกษาหารือกันแล้วเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรายงาน
การประชุมสภา ซึ่งจะแต่งตั้งชุดเดียวปฏิบัติหน้าที่ทั้งปีปฏิทิน หรือ แต่งตั้งเป็นครั้ง ๆ ไป ถ้าแต่งตั้ง
เป็นครั้ง ๆ ก็จะต้องแต่งตั้งทุกครั้งที่มีการประชุมสภา หรือแต่งตั้งเป็นสมัยสามัญ กับสมัยวิสามัญ 
ส าหรับคณะกรรมการชุดที่ผ่านมามีด้วยกันสามคนคือ นางสมพร สีเขียว, นายศักดิ์ดา อุปค า และ
นายสุชาติ วงศ์สุวรรณ ปีที่ผ่านมาแต่งตั้งครั้งเดียวปฏิบัติหน้าที่เป็นเวลาหนึ่งปี จึงขอให้ท่านสมาชิก
สภาได้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาด้วย 

ประธานสภา -  ขอให้ที่ประชุมได้เสนอว่าจะแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมและปฏิบัติหน้าที่ทั้งปี
ปฏิทิน หรือแต่งตั้งทุกครั้งที่มีการประชุม หรือแต่งตั้งเป็นสมัยสามัญ กับสมัยวิสามัญ และจ านวน
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ขอผู้รับรองจ านวน ๒ ท่าน 

นางสาวอรกาญจน์ -  ขอให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมครั้งเดียวและปฏิบัติหน้าที่ตลอดปี 

 -  ผู้รับรอง  นางสมพร  สีเขียวและนายสุพรรณ  ทรายหล้า 

ประธานสภา -  ที่ประชุมจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่ 

 -  ที่ประชุมไม่มีการเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีก 

 - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้คณะกรรมการตรวจรายงานประชุมปฏิบัติหน้าที่ตลอดปี ด้วยเสียง 
๑๒ เสียง, ไม่เห็นด้วย–ไม่มี-, งดออกเสียง –ไม่มี- 

ประธานสภา -  ต่อไปจะเป็นการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาว่าจะให้มีกี่คน ขอให้สมาชิก
ได้น าเสนอด้วย 

นายนเรศน ์ -  ขอเสนอให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม จ านวน ๓ ท่าน 

 -  ผู้รับรอง  นายปริญญา  สุวรรณศร และ นายไฉน  ชัชวาลย์ 

ประธานสภา -  ที่ประชุมจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีกหรือไม่ 

 -  ที่ประชุมไม่มีการเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีก 

 - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้มีคณะกรรมการตรวจรายงานประชุม จ านวนสามคน ด้วยเสียง ๑๒ 
เสียง, ไม่เห็นด้วย -ไม่มี -, งดออกเสียง -ไม่มี- 

ประธานสภา -  สรุปคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมแต่งตั้งครั้งเดียวและปฏิบัติหน้าที่ตลอดปี และให้มี
คณะกรรมการฯ จ านวน ๓ ท่าน 

 -  ขอให้ที่ประชุมเสนอรายชื่อคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมจ านวน ๓ ท่าน 

นายปริญญา -  ขอเสนอคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมคนที่ ๑ คือ นางสมพร  สีเขียว 

นางสมพร -  ขอถอนตัวค่ะ 

นายศักดิ์ดา -  ขอเสนอคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมคนที่ ๑ คือ นายปริญญา  สุวรรณศร 
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-  ผู้รับรอง  นางสมพร  สีเขียว และ นางสาวอรกาญจน์  ปงกา 

ประธานสภา -  ที่ประชุมจะเสนอคนอ่ืนอีกหรือไม่ 

 -  ที่ประชุมไม่มีการเสนอคนอื่นอีก 

ประธานสภา -  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมคนที่ ๑ คือ นายปริญญา  สุวรรณศร เชิญเสนอคนที่ ๒ 

นายสุพรรณ -  ขอเสนอคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมคนที่ ๒ คือ นายศกัดิ์ดา  อุปค า 

 -  ผู้รับรอง  นายสวัสดิ์  สอนปิงค า และ นายสุชาติ  วงศ์สุวรรณ 

ประธานสภา -  ที่ประชุมจะเสนอคนอ่ืนอีกหรือไม่ 

 -  ที่ประชุมไม่มีการเสนอคนอื่นอีก 

 -  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมคนที่ ๒ คือ นายศักดิ์ดา อุปค า เชิญเสนอคนที่ ๓ 

นายปริญญา -  ขอเสนอคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมคนที่ ๓ คือ นายนเรศน์ ถาวร 

 -  ผู้รับรอง  นายสุพรรณ  ทรายหล้า และ นายศักดิ์ดา อุปค า 

ประธานสภา -  ที่ประชุมจะเสนอคนอ่ืนอีกหรือไม่ 

 -  ที่ประชุมไม่มีการเสนอคนอื่นอีก 

 -  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมคนที่ ๓ คือ นายนเรศน์ ถาวร 

 -  ขอแจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบว่าคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมทั้งสามท่าน คือ         
นายปริญญา  สุวรรณศร, นายศักดิ์ดา อุปค า และนายนเรศน์  ถาวร ขอให้ทั้งสามท่านปรึกษาหารือ
กันว่าจะเลือกผู้ใดเป็นประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม และแจ้งในที่ประชุมทราบ 

นายนเรศน์ -  คณะกรรมการทั้งสามคนได้หารือกันแล้ว ให้นายศักดิ์ดา  อุปค า เป็นประธานคณะกรรมการตรวจ
รายงานการประชุม  

-  ที่ประชุมรับทราบ 

 ๔.๒  ก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญประจ าปี ก าหนดจ านวนวันในสมัยประชุมสามัญ วันเริ่ม
 สมัยประชุมในแต่ละสมัยประชุมสามัญประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๒ และก าหนดวันเริ่มสมัยประชุม
 สามัญสมัยแรกของปีถัดไป 

ประธานสภา -  จ านวนสมัยประชุมสามัญประจ าปี ก าหนดจ านวนวันในสมัยประชุมสามัญ วันเริ่มสมัยประชุม    
ในแต่ละสมัยประชุมสามัญประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ และก าหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญสมัยแรก   
ของปีถัดไปให้ท่านปลัดเทศบาลในฐานะเลขานุการสภาเทศบาล เป็นผู้อธิบายชี้แจง 

ปลัดเทศบาล -  ตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓ พ.ศ.๒๕๕๒) มาตรา ๒๔ วรรค
แรก  ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสี่สมัย  สมัยประชุมสามัญครั้งแรกและวันเริ่มประชุมสมัย
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สามัญประจ าปีให้สภาเทศบาลก าหนด ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔  

  -  ข้อ ๑๑ (๒)  ส าหรับเทศบาล ให้สภาเทศบาลก าหนดว่าการประชุมสมัยสามัญประจ าปี
แต่ละสมัย ในปีนั้นจะเริ่มเมื่อใด แต่ละสมัยในปีนั้นมีก าหนดกี่วัน กับให้ก าหนดวันเริ่มประชุมสมัย
ประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไปและมีก าหนดกี่วัน   

  -  ข้อ ๒๑การก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญประจ าปี ระยะเวลาและวันเริ่มต้นประชุม
สมัยสามัญประจ าปีของแต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปีของปีถัดไป  และ
ระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไป ให้ประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษาในที่
ประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของแต่ละปี โดยให้น าความในข้อ ๑๑ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

  เมื่อสภาท้องถิ่นมีมติแล้วให้ประธานสภาท้องถิ่นท าเป็นประกาศของสภาท้องถิ่น พร้อมทั้ง
ปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ ส านักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  ในกรณีที่ไม่ได้ก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปีไว้ หรือไม่ได้ก าหนดวันเริ่มประชุมสามัญ
ประจ าปีสมัยแรกในปีถัดไปไว้ หรือมีความจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงสมัยประชุมสามัญประจ าปี หรือ
วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปีที่ก าหนดไว้แล้ว ให้ประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษาในสมัยประชุม
สามัญประจ าปีอื่น หรือในสมัยประชุมวิสามัญก็ได้ 

  

  ในปีนี้การพิจารณาสมัยประชุมสามัญในแต่ละสมัยว่าจะเริ่มวันใด เสร็จสิ้นวันใดนั้น ขอให้
สอดคล้องกับการจัดท าแผนพัฒนาสี่ปีของเทศบาล การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี จึงขอให้
ที่ประชุมได้พิจารณาก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ก าหนดจ านวนวันใน
สมัยประชุมสามัญว่าในแต่ละสมัยจะเริ่มวันใดและเสร็จสิ้นวันใดในแต่ละสมัยก าหนดไม่เกิน ๓๐ วัน 
และก าหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญสมัยแรกของปีถัดไปขอให้สมาชิกสภาร่วมกันพิจารณาก าหนด
ในวาระนี ้

 

ประธานสภา -  ในปีที่ผ่านมาสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล ได้ก าหนดไว้ ๔ สมัย คือเดือนกุมภาพันธ์, 
เมษายน, สิงหาคม และเดือนธันวาคม จึงขอให้ที่ประชุมได้เสนอวันเริ่มต้นและวันเสร็จสิ้นการ
ประชุมสามัญและระยะเวลาของสมัยประชุมสามัญประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่ง ณ ขณะนี้ที่เราประชุม
กันอยู่เป็นสมัยสามัญ สมัยแรก ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ขอให้เสนอสมัยที่ ๒, ๓ และ ๔ 

 

ปลัดเทศบาล -  ก่อนที่จะน าเสนอ การประชุมสภาเทศบาลตามภารกิจงาน ขอเรียนชี้แจงว่าที่ก าหนดในห้วงเดือน
ต่าง ๆ ในปีที่ผ่านมาเนื่องจาก ในช่วงเดือนมิถุนายน เป็นการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น เดือน 
สิงหาคม เป็นการพิจารณาเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี , และในช่วงเดือนธันวาคม      
เป็นการติดตามตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาล แต่หากมีภารกิจ/อ านาจหน้าที่ที่จะ   
ต้องท านอกเหนือจากนี้สามารถขอเปิดสมัยประชุมวิสามัญได้ ไม่เกิน ๑๕ วัน และในการน าเสนอ  
ครั้งนี้ขอให้มีผู้เสนอ ๑ ท่าน และผู้รับรอง ๒ ท่าน 

 

ประธานสภา -  ขอให้ที่ประชุมเสนอระยะเวลาและวันเริ่มต้น วันเสร็จสิ้น การประชุมสมัยสามัญประจ าปี พ.ศ. 
๒๕๖๒ ของแต่ละสมัย  

นายปริญญา -  ขอเสนอจ านวนสมัยสามัญประจ าปี ๒๕๖๒ และระยะเวลาในการประชุมสมัยประชุมสามัญใน   
แต่ละสมัย สมัยละ ๓๐ วัน และวันเริ่มต้น วันเสร็จสิ้น ในแต่ละสมัยประชุมสามัญประจ าปี พ.ศ. 
๒๕๖๒ สมัยที่ ๒, ๓ และ ๔ ดังนี้ 
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สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ มีก าหนด ๓๐ วัน  ระหว่างวันที่ ๑ - ๓๐ มิถุนายน  ๒๕๖๒ 
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ มีก าหนด ๓๐ วัน  ระหว่างวันที่ ๑ - ๓๐ สิงหาคม  ๒๕๖๒ 
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๔ มีก าหนด ๓๐ วัน  ระหว่างวันที่ ๑ - ๓๐ ธันวาคม  ๒๕๖๒ 
 

-  ผู้รับรอง  นายศักดิ์ดา  อุปค า  และ นางสมพร  สีเขียว 

ประธานสภา -  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ 
 

 -  ที่ประชุมไม่มีการเสนอเป็นอย่างอ่ืนอีก 

 -  ที่ประชุมมีมติก าหนดจ านวนวันสมัยประชุมสามัญประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ในแต่ละสมัย สมัยละ 
๓๐ วัน และวันเริ่มต้น วันเสร็จสิ้นสมัยประชุมในแต่ละสมัยสามัญประจ าปี พ.ศ.๒๕๖๒ ตามที่
นายปริญญา สุวรรณศร เสนอ ด้วยเสียง๑๒ เสียง, ไม่เห็นชอบ -ไม่มี- , งดออกเสียง -ไม่มี- ดังนี้ 
สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี ๒ มีก าหนด ๓๐ วัน  ระหว่างวันที่ ๑ - ๓๐ มิถุนายน  ๒๕๖๒ 
สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี ๓ มีก าหนด ๓๐ วัน  ระหว่างวันที่ ๑ - ๓๐ สิงหาคม  ๒๕๖๒ 
สมัยประชุมสามัญ สมัยท่ี ๔ มีก าหนด ๓๐ วัน  ระหว่างวันที่ ๑ - ๓๐ ธันวาคม  ๒๕๖๒ 

ประธานสภา -  ต่อไปจะเป็นการก าหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปี สมัยแรกของปีถัดไป ขอให้ที่
ประชุมได้พิจารณาก าหนดสมัยประชุมสมัยแรก ดังกล่าว 

นายศักดิ์ดา - ขอเสนอก าหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไป คือปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ก าหนด
ในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ตั้งแตว่ันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ถึง วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๓ ระยะเวลา ๓๐ วัน 

  

 - ผู้รับรอง นายนเรศน์  ถาวร และ นายสุพรรณ  ทรายหล้า 

ประธานสภา - มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่ 

  - ที่ประชุมไม่มีการเสนอเป็นอย่างอ่ืน 

 - ที่ประชุมมีมติก าหนดวันเริ่มประชุมสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไปก าหนด    
ในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๓
ระยะเวลา ๓๐ วัน ด้วยเสียง ๑๒ เสียง, ไม่เห็นชอบ -ไม่มี-, งดออกเสียง –ไม่มี- 

 ๔.๓ ญัตติรายงานผลการท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การคิดอัตราค่าบริการจัดการ
ขยะมูลฝอยของศูนย์จัดการขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ล าปาง กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดล าปาง 

ประธานสภา -  ด้วยได้รับญัตติจากท่านนายกเทศมนตรี เรื่องรายงานผลการท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 
(MOU) การคิดอัตราค่าบริการจัดการขยะมูลฝอยของศูนย์จัดการขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร 
ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าปาง กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดล าปาง ขอเชิญ
ท่านนายกฯได้ชี้แจงในที่ประชุมเพ่ือให้สภาได้พิจารณา 

นายกเทศมนตรี -  กราบเรียนท่านประธานสภา ท่านรองประธานสภา และท่านสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน สืบเนื่อง
จากปลายปีที่แล้ว เทศบาลเราได้ท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)  กับ อบจ.ล าปาง ในการคิด
อัตราค่าบริการจัดการขยะมูลฝอยของศูนย์จัดการขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร ระหว่างองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดล าปาง กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดล าปาง เทศบาลเราน าขยะไปทิ้ง
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ทั้ง ๗ หมู่บ้าน มีการทดลองทิ้งอยู่ ๕ เดือน แต่ตอนนี้ทาง อบจ.ล าปาง จะจัดเก็บค่าขยะแล้ว 
หลังจากที่ได้ท า MOU ไป ส่วนอัตราการจัดเก็บค่าขยะ อบจ.ล าปางจะจัดเก็บค่าบริการเป็น       
รายเดือน โดยจะส่งใบแจ้งหนี้ให้กับผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า ซึ่งผู้ใช้บริการจะต้องช าระให้แก่ อบจ.
ล าปาง ภายใน ๗ วันนับแต่วันรับหนังสือ แต่ทังนี้ต้องไม่เกิน วันที่ ๑๕ ของเดือนถัดไป และ อบจ.
ล าปางจะออกใบเสร็จรับเงินเพ่ือเป็นหลักฐานการช าระเงินให้แก่ผู้ใช้บริการ ซึ่งตามระเบียบจะขอ
แจ้งให้สภาเพ่ือทราบครับ 

นายวสันติ์ -  ตามรายงานผลการท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การคิดอัตราค่าบริการจัดการขยะ    
มูลฝอยของศูนย์จัดการขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดล าปาง กับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดล าปาง อบจ.ล าปาง คิดตันละไม่เกิน ๒๕๐ บาท ทุกแห่งที่ได้ท า
ข้อตกลงกับ อบจ.ล าปาง ซึ่งก็สอดคล้องกับโครงการของจังหวัดล าปางคือ แยกก่อนทิ้ง  และ         
No Foam จังหวัดต้องการให้แยกขยะก่อนน าไปทิ้ง จะท าให้ขยะที่น าไปทิ้งบ่อที่ อบจ.ล าปางก็จะ
ลดลง ดังนั้นอัตราค่าบริการก็จะลดลง ซึ่งเทศบาลจะต้องมีการอบรมและแจกถังขยะให้กับพ่ีน้อง
ประชาชนและแกนน า เพ่ือท าการคัดแยกขยะ 

ปลัดเทศบาล -  ตามกฎหมายจัดตั้งเทศบาลคือ พรบ.เทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม การบริการ
ประชาชนที่ประชาชนมีส่วนได้ส่วนเสียจะต้องแจ้งให้สภาเทศบาลทราบก่อน และตามที่เทศบาลได้
ท าบันทึกข้อตกลง MOU ในการคิดอัตราค่าบริการจัดการขยะมูลฝอยของศูนย์จัดการขยะมูลฝอย
รวมแบบครบวงจรของ อบจ.ล าปาง ซึ่งตอนท า MOU ระบุว่า ตันละไม่เกิน ๒๕๐ บาท  แต่มีหนังสือ
แจ้งมาเมื่อวันก่อน อบจ.ล าปางคิดแค่ตันละ ๑๕๐ บาท เทศบาลเราน าขยะไปทิ้งที่ศูนย์จัดการขยะ
มูลฝอยรวมแบบครบวงจรของ อบจ.ล าปางมาเกือบปีแล้ว ก็คงถึงเวลาที่จะต้องจ่ายเงินให้ทาง อบจ.
ล าปางแล้ว ส่วนการเบิกจ่ายได้ให้ทาง ผอ.กองคลังไปพิจารณาและสอบถาม จากการสอบถาม
เบื้องต้นไปท่ีคลังจังหวัดล าปาง เป็นการจ่ายจากหน่วยงานรัฐต่อหน่วยงานรัฐ การจ่ายเงินให้กับส่วน
ราชการที่ผ่านมาท าเป็นเงินอุดหนุน แต่ครั้งนี้เป็นหมวดค่าใช้สอย ขยะของเราประมาณ ๑๑๐ ตัน  
ต่อเดือน ซึ่งจากการสอบถามพนักงานเก็บขยะของเรา ช่วงสิ้นปีและสงกรานต์ขยะจะเยอะครับ 

นายปริญญา -  ตามท่ีเทศบาลท า MOU ค่าขยะไป ขอสอบถามว่า การจ่ายเงินค่าขยะให้ อบจ.ล าปาง ๑๕๐ บาท/
ตัน นั้น ทางเทศบาลจะจัดเก็บค่าขยะกับพ่ีน้องชาวบ้านเพิ่มขึ้นจากเดือนละ ๒๐ บาทหรือไม ่

ประธานสภา -  ไม่คิดครับ จัดเก็บในราคาเดิม 

นายศักดิ์ดา -  ผมเห็นชอบครับ เพราะปัจจุบันขยะเพ่ิมข้ึน แต่สถานที่ของเราไม่มี จึงเห็นชอบในการท า MOU ซึ่ง
เป็นการคัดแยกขยะให้กับพ่ีน้องชาวบ้านจะได้ไม่มีปัญหาในการหาสถานที่ทิ้งขยะเหมือนที่ผ่านมา 

นางสาวอรกาญจน์  -เห็นชอบค่ะกับการท า MOU ในครั้งนี้  แล้วเราจะปลูกจิตส านึกให้กับพ่ีน้องชาวบ้านได้อย่างไร   
ถ้าเป็นไปได้ให้ชาวบ้านคัดแยกขยะก่อนทิ้งก็น่าจะดี ค่าขยะท่ีเราจะจ่ายจะได้ไม่เยอะมาก 

ปลัดเทศบาล -  เทศบาลเรามีโครงการคัดแยกขยะพร้อมกับ No Foam มีการประชาสัมพันธ์เสียงตามสายให้กับ   
พ่ีน้องชาวบ้านทุกเดือน และทุกวันศุกร์ที่ ๒ ของเดือนก็มีกิจกรรม Kick off เดินรณรงค์พร้อม      
ท าความสะอาด เก็บขยะตามแผนที่วางไว้ ช่วงที่ผ่านมาขยะก็เริ่มลดลง จาก ๑๑๘ ตัน เหลือ ๘๔ ตัน 
ช่วงก่อนหน้าจะอยู่ที่เดือนละ ๑๒๔ ตัน  ๑๓๕ ตัน ๑๑๐ ตัน ซึ่งผมได้ท าการเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ
เดือนละ ๑๑๐ ตันต่อเดือน  เพราะเราได้ประชาสัมพันธ์คัดแยกขยะมาหลายเดือนแล้ว และท่าน
รองวสันติ์ได้แนวทางมาจากอ าเภอห้างฉัตร โดยจะต้องท าการอบรมชาวบ้านกลุ่มเป้าหมายเพ่ือที่      
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จะได้เป็นแกนน า ๑๐๐ คน เป็นผู้น าให้ชาวบ้านคัดแยกขยะ โดยครั้งแรกให้แยกขยะเปียก เช่น    
เศษอาหารให้แยกใส่ถัง ขุดหลุมไว้ หากเต็มหลุมก็น าดินฝังกลบ แล้วขุดหลุมใหม่ ส่วนขยะรีไซเคิล    
ก็แยกไว้ แล้วน าไปขาย ผมท าแล้วนะครับที่บ้านให้แม่บ้านท าด้วย ขายได้เดือนละ ๓๐๐-๔๐๐ บาท
จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทุกท่านน าไปท าด้วยครับ 

ประธานสภา -  บ้านผมก็เริ่มท าแล้วครับ เศษอาหารผมแยกไว้เอาไปให้ปลา กับไก่ที่เลี้ยงไว้กินครับ ส่วนพวกขวด 
กระดาษก็แยกไว้ เอาไว้ขายครับ 

ประธานสภา - มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมหรือไม่ครับในญัตตินี้ 

  - ที่ประชุมไม่มีการอภิปรายอีก 

 - ที่ประชุมมีมติเห็นชอบจากรายงานผลการท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การคิด
อัตราค่าบริการจัดการขยะมูลฝอยของศูนย์จัดการขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร ระหว่าง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดล าปาง กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดล าปางด้วยเสียง ๑๒
เสียง, ไม่เห็นชอบ -ไม่มี-, งดออกเสียง –ไม่มี- 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้าม)ี 

ปลัดเทศบาล -  ผมขอแจ้ง ๒ เรื่องนะครับ เรื่องที่ ๑) ตอนนี้เป็นช่วงของการหาเสียงเลือกตั้ง ส.ส. ทั่วประเทศไทย  
ของเราอยู่ในเขตที่ ๑ ในเรื่องการหาเสียงนั้น ทางปลัดกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการมาว่าห้ามสมาชิก
สภาท้องถิ่น/ผู้บริหารท้องถิ่น ช่วยหาเสียง ให้วางตัวเป็นกลาง แต่เมื่อวานมีหนังสือจาก กกต. ว่า
สามารถให้การช่วยเหลือพรรคการเมืองหรือผู้สมัครได้ ผมก็ยังไม่ทราบว่าจะท าอย่างไร ทาง
ปลัดกระทรวงมหาดไทยให้วางตัวเป็นกลาง หากไม่เช่นนั้นจะมีความผิด จ าคุกได้ ผมสอบถามจาก
หลายที่ก็ขอวางตัวเป็นกลางจะดีกว่า ผมขอให้ทุกท่านระมัดระวังตัวด้วยนะครับ มันเกี่ยวข้องกับ    
ข้อกฎหมาย เป็นเรื่องละเอียดอ่อนครับ 

 -  เรื่องที่สอง สืบเนื่องจากหนังสือของกระทรวงมหาดไทย มอบให้ เป็นของขวัญปีใหม่ให้กับ
ประชาชน ให้ท าถนนท้องถิ่นสวยงาม ของเทศบาลเราได้รายงานไปว่าจะด าเนินการสายทางเข้าบ้าน
แม่ฮาวสุดสาย ตอนนี้อยู่ระหว่างเขียนแบบ หากเรียบร้อยแล้วจะเสนอให้สภาทราบ อีกอย่างอยู่
ระหว่างการขอใช้พื้นที่กับ อบจ.ล าปาง ก็จะมีซุ้มประตู ปลูกต้นไม้สองข้างทาง ต้นไม้สีเหลือง ๑ ทาง
และสีชมพู ๑ ทาง จึงแจ้งมาเพ่ือทราบ 

นายสันทนา -  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ขอแจ้งเรื่องแผนพัฒนาสี่ปี มีหนังสือแจ้งมาแก้ไขอยู่ ๖ ประเด็น
ดังนี้ 
  ๑. แก้ไขค าว่า “แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี” เป็น “แผนพัฒนาท้องถิ่น” และ “แผนพัฒนา” 
เป็น “แผนพัฒนาท้องถิ่น” เพ่ือให้ห้วงระยะเวลาของแผนพัฒนาท้องถิ่นสอดคล้องกับแผนพัฒนา
จังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด และแผนพัฒนาภาค ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ
บริหารงานเชิงพ้ืนที่แบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
  ๒.แก้ไขวาระการด ารงต าแหน่งของสมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนภาคราชการ 
และหรือรัฐวิสาหกิจ ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น ในคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ผู้แทนประชาคม
ท้องถิ่น ในคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น และคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จากอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปี เป็นอยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ป ี
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  ๓ .การเพ่ิมเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้เป็นอ านาจของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  
และประชาคมท้องถิ่น 

   ๔. การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นให้เป็นอ านาจของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 
   ๕. การเพ่ิมเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เกี่ยวกับโครงการพระราชด าริ งานพระราช-

พิธี รัฐพิธี นโยบายรัฐบาล และนโยบายกระทรวงมหาดไทย ให้เป็นอ านาจของผู้บริหารท้องถิ่น 
   ๖. การประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ

แก้ไขจากอย่างน้อยปีละสองครั้ง ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี เป็นอย่างน้อย   
ปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

  ขอแจ้งมาเพ่ือให้ท่านสมาชิกสภาทราบนะครับ ส่วนอีกเรื่องครับ ได้รับหนังสือด่วนมา แจ้งให้ อปท.
ทั่วประเทศ (ยกเว้น อบจ.) ให้ท้องถิ่นจัดซื้อเครื่องสมาร์ทการ์ด (เครื่องอ่านบัตรประชาชน) ให้
ด าเนินการภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๒ให้รายงานผลให้จังหวัดทราบ เบื้องต้นผมได้ปรึกษาท่านปลัด
ว่าจะแก้ไขบัญชีแผน เพ่ือขอจัดซื้อเครื่องสมาร์ทการ์ด ที่ส ารวจมามี ๑๐ เครื่อง และหนังสือที่แจ้งมา
ได้แนบบัญชีรายละเอียดครุภัณฑ์มาเรียบร้อยแล้ว จึงขอแจ้งทางสภาทราบ ภายในเดือนมีนาคมจะมี
การแจ้งขออนุมัติจากสภาอีกครั้ง เพ่ือการจัดซื้อครุภัณฑ์ต้องเป็นอ านาจของสภาครับ 

 

นายกเทศมนตรี -  ขอแจ้งงานประเพณีสงกรานต์ปีนี้ ให้คณะกรรมการหมู่บ้านมาติดต่อเทศบาลนะครับส าหรับบ้าน
ปันง้าว กับบ้านแม่ฮาว ติดต่องานการศึกษา เพ่ือจะได้ท าบัญชีการเบิกจ่ายเงิน อีกเรื่องจะมีการ
เปลี่ยนแปลงโครงการในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จ านวน 
๒ โครงการ ของบ้านปันง้าวกับบ้านหัวหนอง รอหมู่บ้านท าการประชาคมและจัดท ารายงานการ
ประชุมหมู่บ้านส่งมาก่อนนะครับ และจะท าการขอเปิดประชุมสมัยวิสามัญ เพ่ือขอมติจากสภาในการ
เปลี่ยนแปลงรายการในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

ประธานสภา -  ส าหรับเรื่องประปาบ้านแม่ฮาว งบประมาณ ๖๘๐,๐๐๐ บาท ที่ไม่สามารถซ่อมแซมได้เนื่องจาก
ประปาเป็นของหมู่บ้านไม่ใช่ของเทศบาล  จึงท าให้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงในเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายได้  คือประปาบ้านแม่ฮาว ท่อประปามันตัน น้ าที่ไหลออกไปมันนิดเดียวครับ เพราะท่อมัน
ตัน ผมจึงขอเปลี่ยนมาเป็นเปลี่ยนท่อประปา จึงขอให้ทางช่างมาท าการส ารวจ ค านวณราคาให้ใหม่ 
ขอให้ทันในเดือนมีนาคมนะคับ ครั้งที่แล้วที่ประชุมสภาไปว่าโครงการนี้คงต้องขอฝากไปยังสมาชิก
สภาชุดใหม่สมัยหน้า  ผมขอเป็นสมัยนี้นะครับ ท่อมันนานแล้วครับหลายสิบปี มันเลยตันครับ      
ขอเปลี่ยนท่อให้ทางบ้านแม่ฮาวนะครับ 

 

ปลัดเทศบาล -  โครงการเดิมเป็นการวางท่อ การจะเปลี่ยนแปลงก็ต้องเป็นเกี่ยวกับท่ออย่างเดียว ซึ่งตามที่
ประธานสภากล่าวมา ขอจากวางท่อเปลี่ยนเป็นท่อใหม่ เพราะมันตัน สามารถท าได้ครับ  ซึ่งหากจะ
ซ่อมแซมประปาจะต้องเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการหมู่บ้าน นอกเหนือจากนั้นหากเกิน
ความสามารถแล้วให้เทศบาลซ่อมแซมได้ ตามที่ สท.ศักดิ์ดา เขียนค าร้องมา ผมตอบไปแล้วว่าตาม
ข้อ ๒๑ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการบริหารกิจการและการบ ารุงรักษาระบบประปา
หมู่บ้าน พ.ศ. ๒๕๔๘  กล่าวว่า กรณีที่ส่วนหนึ่งส่วนใดของระบบประปาหมู่บ้านช ารุดเสียหายให้ถือ
เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการในการซ่อมแซมและบ ารุงรักษา 

   เว้นแต่กรณีที่ส่วนหนึ่งส่วนใดของระบบประปาช ารุดเสียหายจนเกินความสามารถของ
คณะกรรมการในการซ่อมแซมและบ ารุงรักษาให้ถือเป็นหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการ
พิจารณาซ่อมแซมและบ ารุงรักษาให้ระบบประปาสามารถใช้การได้อยู่เสมอ  

 ส าหรับเอกสารผมได้ให้น้องวลัยพร ช่วยตรวจดูว่าท าได้หรือไม่ ซึ่งน้องวลัยพรก็ตอบมาว่าท าไม่ได้ 
ตรวจสอบแล้วยังไม่ได้เพราะไม่ทราบว่ามีก าไรหรือไม่ ส าหรับบ้านขามแดง ตรวจสอบเบื้องต้นได้แล้ว



~ ๑๐ ~ 
 

ว่ามีก าไรอยู่ประมาณเจ็ดหมื่นกว่าบาท จึงได้ท าเรื่องถึงนายกฯ เพ่ือทราบแล้ว ซึ่ งสามารถใช้
งบประมาณของเทศบาลได้หรืออาจจ่ายขาดเงินสะสมเพ่ือซ่อมแซมได้ครับถ้าหากเกินขีด
ความสามารถของคณะกรรมการ ฯ เทศบาลใช้งบประมาณของเทศบาลได้และให้น าเงินที่
คณะกรรมการ ฯ มีอยู่สมทบกับงบประมาณของเทศบาล  แต่บ้านแม่ฮาวไม่สามารถตรวจสอบได้ว่า
การบริหารกิจการประปามีก าไรหรือขาดทุน  เอกสารไม่ครบ ไม่ชัดเจน การรายงานการรับเงิน-
จ่ายเงิน ต้องรายงานทุกสามเดือน/ครั้ง ก็ยังไม่เห็นมีเอกสารมาครับ  ดังนั้นจึงไม่สามารถ             
ใช้งบประมาณของเทศบาลได้ 

 

นางเพลินพิศ -  ในเรื่องของบัญชีรายรับ–รายจ่าย เจ้าหน้าที่ประปาของหมู่บ้านกับผู้ใหญ่บ้านบ้านแม่ฮาว เอามาให้ 
ไม่มีใบเสร็จรับเงิน ไม่มีการรับฝากเงินที่ถูกต้อง ดูแล้วไม่ถูกต้อง ไม่มีหลักฐานการจ่าย ไม่โปร่งใส    
ไม่สามารถตรวจสอบได้ เพราะแต่ละเดือนมาเพียงแค่กระดาษแผ่นเดียว แจ้งมาแค่ว่า รับกี่บาท จ่าย
กี่บาท ก าไร / ขาดทุน  กี่บาท ถามหาใบเสร็จก็ไม่มี ยอดเงินก็ไม่เป็นปัจจุบัน นับจากครั้งที่แล้วก็ไม่มี
ความคืบหน้ามาให้เลย สอบถามไปยังผู้ใหญ่บ้านก็บอกว่าเจ้าหน้าที่ไม่ว่าง ท างานอย่างอ่ืนด้วย 
ส าหรับบ้านขามแดง มีเงินในบัญชีเงินฝากห้าหมื่นบาท เงินสดในมืออีกสองหมื่นกว่าบาท แต่ส าหรับ
หลักการท าบัญชีก็มีเอกสารมาแผ่นเดียวเช่นกันกับบ้านแม่ฮาว แต่ตามที่เราตรวจสอบได้คือทางบ้าน
ขามแดงมีเงินสดและเงินในบัญชีธนาคาร มันดูได้ว่ามีก าไรจากกิจการประปาจริงและยังพอมี
หลักฐานว่ามีการบริหารจัดการคือเป็นเงินกลุ่ม หมู่บ้านต้องมีหลักฐานแน่นอน 

 

นายศักดิ์ดา -  เรื่องประปา ผมได้ติดตามกับทางเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้ว ผมได้คุยกับทาง ผอ.
กองช่างว่า งบประมาณ ๖๘๐,๐๐๐ บาท จะท าอะไรได้บ้างในวงเงินนี้ ส่วนเรื่องใบเสร็จรับเงินที่ได้
ติดตามไป ประปาบ้านแม่ฮาวเบื้องต้นถึงปัจจุบันก็สามสิบกว่าปี มันไม่มีหลักฐาน ต้องมีการชี้แจงให้
เจ้าหน้าที่ประปาของหมู่บ้านว่าให้จดทุกอย่างอะไรคือรายรับ รายจ่าย ก าไร ขาดทุน เบื้องต้นน่าจะ
เกิดจากท่อประปาตัน คุยกับผู้ใหญ่บ้านว่าซ่อมแซมเปลี่ยนท่อไม่ได้ตามที่ท่านปลัดบอก ไม่สามารถ
ซ่อมแซมอย่างอ่ืนได้ตามระเบียบ ตามที่ท่านประธานสภาบอกมาก็ดีครับ เปลี่ยนท่อใหม่ จะได้ใช้
งบประมาณในสมัยนี้เลย ไม่อยากไปรอสมัยหน้าเพราะไม่รู้ว่าสมัยหน้าจะได้เข้ามาหรือไม่ ขอบคุณ 
ผอ.กองคลังในเรื่องของเอกสารของการท ากิจการประปาครับ 

 

นายกเทศมนตรี -ขอท้าวความนะครับ ปี ๒๕๕๘ เทศบาลได้รับงบประมาณในเรื่องของประปามาสามล้านหนึ่งแสน
บาท เป็นงบประมาณในการก่อสร้างระบบประปาบ้านปันง้าว แต่ไม่สามารถท าได้เพราะน้ าไม่ผ่าน 
จึงได้น างบประมาณไปท าประปาบ้านแพะดอนสัก เพราะบ้านแพะมีการเจาะบาดาลไว้ ๑ บ่อแล้ว 
พอมาปี ๒๕๕๙ ได้รับเงินอุดหนุนมาอีกสี่ล้านบาท จึงได้ท าประปาบ้านปันง้าว เนื่องจากงบประมาณ
ไม่เพียงพอจึงได้จ่ายขาดเงินสะสมของเทศบาลอีกสองล้านกว่าบาท ส าหรับในปี ๒๕๖๒ เทศบาลจะ
ได้รับเงินอุดหนุนประปาบ้านแม่ฮาวอีกเจ็ดล้านกว่าบาท เป็นการวางท่อทั้งหมด จากการส ารวจของ 
ผอ.กองช่างกับรองวสันติ์ งบประมาณที่จะอุดหนุนมาน่าจะประมาณเดือนมิถุนายน ระยะทางได้มา
ประมาณ ๕-๗ กิโลเมตร ถือว่าได้รับเยอะมาก แต่บ้านขามแดงมีปัญหาคือน้ าไหลน้อย ไม่มีพ้ืนที่     
ให้เจาะ บ้านขามแดงเคยมอบพ้ืนที่ให้เทศบาล แต่น้ าไม่เพียงพอ ปัญหาก็เกิดขึ้นอีกมี เจ้าของพ้ืนที่
เดิมบอกว่าเทศบาลรุกล้ าพ้ืนที่ มีการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายกับทางเทศบาล การแก้ไขปัญหา    
เป็นของเทศบาลต้องแก้ไขให้ได้ตามระเบียบกฎหมาย หากผิดจริงก็ต้องคืนเงิน 

 

นายปริญญา -  ขอติดตามการซ่อมแซมห้องประชุมของเทศบาล ผ่านมา ๒ เดือนแล้ว ขอติดตามความคืบหน้า
และอยากทราบว่างบประมาณบานปลายหรือไม่ 

 

นายกเทศมนตรี -  ตามระเบียบงบประมาณครับ หากเลยก าหนดเวลาแล้วก็ปรับไปตามระเบียบครับ 
 



~ ๑๑ ~ 
 
นายศักดิ์ดา -  ครับเป็นการช่วยเหลือและติดตามกัน จากที่ท่านนายกฯ ว่า การก่อสร้าง ซ่อมแซมหากไม่ติดตาม

ปล่อยไป แล้วถ้าฝนตกมาอีกก็ต้องมาซ่อมแซมอีก ท่านต้องก าหนดว่าไม่เกิน ๑ เดือน ไม่ใช่ปล่อย   
นิ่งเฉย หากว่าในสองเดือนนี้มีลมพายุมาก็ต้องหางบประมาณมาซ่อมแซมอีก ท่านนายกฯ ต้อง
ติดตามนะครับ การตรวจสอบเป็นผลดีกับท่านนะครับ 

 

นายกเทศมนตรี -  ถูกต้องครับ เป็นผลดีกับงบประมาณของเทศบาล ฝาก ผอ.กองช่างตรวจสอบครับ 
 

นายทวิช -  หอประชุมของเทศบาล ด าเนินการไปประมาณ ๗๐% เหลือท าฝ้าเพดานกับเครื่องใช้ไฟฟ้าด้านใน 
ส าหรับฝ้าเพดาน ตามสัญญาข้อ ๑๑ เหตุใด ๆ ก็ตามที่เกิดขณะท างานก่อสร้าง ผู้รับจ้างต้อง
รับผิดชอบทั้งหมด  ซึ่งฝ้าเพดานโดนพายุฝนเมื่อวันแรก ๆ ผู้รับจ้างก็ต้องรับผิดชอบ โดยต้องหาฝ้า
เพดานมาใส่แทน ส าหรับสัญญานั้น โดนปรับตั้งแต่วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา (สัญญา
หมดวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒) หากโดนปรับเกิน ๑๐% ของสัญญาจ้าง คือต้องไม่เกิน ๓๙,๐๐๐ 
บาท คิดเป็นวันก็ไม่เกิน ๑๐๐ วัน หากเกิน ๑๐๐ วัน เทศบาลจะเรียกผู้รับจ้างมาคุยว่าจะท างานต่อ
หรือไม่ ถ้าผู้รับจ้างบอกไม่ท าต่อ เทศบาลก็ต้องหาผู้รับจ้างรายใหม่ ซึ่งตามระเบียบค่าปรับตกวันละ
สามร้อยกว่าบาทครับ อีกเรื่องส าหรับการขอเปลี่ยนแปลงโครงการในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามที่ท่าน สท.สมยศ เอารายงานการประชุมของหมู่บ้านมาให้ 
ในรายงานการประชุม พ.ศ.ก็ผิด รายงานมาแผ่นเดียว มันผิดวัตถุประสงค์ครับ ฝากท่าน สท. ไป
ปรึกษากับทางผู้ใหญ่บ้านประชาคมมาใหม่นะครับ  ส่วนกรณีบ้านหัวหนอง  ทางผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านได้
โทรศัพท์มาหาผม แต่ก็ยังไม่มีการประชุมประชาคมมาเลยครับ ผมก็ยังไม่ทราบว่าจะเปลี่ยนเส้นทาง
ไหน 

 

ปลัดเทศบาล -  โครงการที่จะเปลี่ยนแปลงในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ต้องประชุมประชาคมหมู่บ้านก่อน 
พร้อมด้วยเหตุผล เช่น บ้านปันง้าว ต้องประชุมชาวบ้านขอมติประชาคมชาวบ้าน โครงการที่อยู่ใน
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไม่เป็นไปตามความต้องการของ
ชาวบ้าน  จึงขอเปลี่ยนจากโครงการ...เป็นโครงการ............. ส าหรับบ้านหัวหนองก็เช่นเดียวกัน เอา
มติหมู่บ้านว่านะครับ มติเอกฉันท์นะครับ เพราะต้องเขียนแบบใหม่ ให้วิศวกรรับรองแบบใหม่     
ต้องท าหนังสือไปยังโยธาธิการให้เขียนแบบ รับรองแบบมาใหม่ หากทางส านักงานโยธาธิการและ  
ผังเมืองจังหวัดล าปางแจ้งมาว่ายังท าให้ไม่ได้เนื่องจากงานของวิศวกรก็มีมาก ทางเทศบาลจึงจะไป
จ้างวิศวกรสามัญเขียนแบบและรับรองแบบแปลนให้ 

 

นายสันทนา -  ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่จะถึง จะใช้โครงการในแผนสี่ปี ต้องน าโครงการในแผนสี่ปีมาท า
ทั้งหมดซึ่งได้เรียงล าดับไว้แล้วตามท่ีหมู่บ้านตรวจสอบมาแล้ว และจะตัดโครงการที่ท าแล้วออก และ
จะมีการแก้ไขโครงการ คือเพ่ิมการจัดซื้อเครื่องสมาร์ทการ์ด จึงขอแจ้งให้สภาทราบอีกครั้งนะครับ 
ขออนุญาตแจ้งใหม่นะครับที่บอกไปว่า ๑๐ เครื่อง ที่ส ารวจมาจริงคือ ๑๑ เครื่อง ๆ ละ ๗๐๐ บาท 
เป็นเงิน ๗,๗๐๐ บาท ก็จะมีของงานนิติกร, งานทะเบียนพาณิชย์ของจิราพร, งานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ของพิชชาภา,  งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยของวีระ, งานการศึกษาของศุภกาญจน์, งานพัฒนา
ชุมชน เรื่องเบี้ยยังชีพ ของศรันยา, งานสาธารณสุขของวิไล, งานด้านช่างของกองช่างและของกอง
คลังอีก ๓ เครื่องครับ) โดยเครื่องสมาร์ทการ์ดที่จะจัดซื้อจะต้องน ามาใช้ในการท างานตั้งแต่ ๑ 
เมษายน ๒๕๖๒ เป็นต้นไป 

 

นายนเรศน ์ - ขอฝากทางคณะผู้บริหารด้วยครับ ก็เข้าสู่ฤดูแล้งแล้ว จะมีเรื่องไฟป่าหมอกควัน ฝากเรื่องรถน้ า
ดับเพลิง ขอให้เตรียมน้ าให้พร้อม หากเกิดไฟไหม้ไม่อยากได้ยินว่าน้ าไม่มี ต้องไปใส่น้ าก่อน หรือน้ า  



~ ๑๒ ~ 
 

มีแค่นิดเดียวใช้ในการรดน้ าดับไฟไปแป๊บเดียวน้ าก็หมด น้ ามันรถก็เช่นกัน บางทีน้อง ๆ พนักงาน
บอกรถไม่มีน้ ามัน มันอันตรายนะครับหากเกิดไฟไหม้ จึงขอฝากด้วยครับ 

 

ประธานสภา -  เรื่องไฟป่าครับ เวลาไฟไหม้มันลามนะครับ รถมาคันเดียวบางทีไม่ทัน ฝากทางคณะผู้บริหาร
เตรียมความพร้อมนะครับ ขอบคุณท่านนเรศน์ด้วยครับ 

 

นายสุพรรณ -  ขอสอบถามเรื่องเมรุบ้านปันง้าว เรื่องไปถึงไหนแล้วครับ จะทันซ่อมในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 
หรือไม่ จะหมดวาระกันแล้วครับ 

 

นายกเทศมนตรี -  ตามกฎหมายค้ าประกันสัญญา ด าเนินการแล้วครับ หากเรียบร้อยแล้วก็เป็นหน้าที่ของสภาในการ
อนุมัติซ่อมแซมครับ 

 

นายสวัสดิ์ -  ขอแจ้ง ยางมะตอยที่ขอไป ไม่มีเจ้าหน้าที่ไปท าให้ เอาไปกองไว้ ช่วงก่อนสอบถามมาก็บอกว่า
เจ้าหน้าทีต่ิดงานกีฬา ไม่ว่าง ก็เลยกองทิ้งไว้ หญ้าก็ข้ึนบริเวณตรงหน้าวัดบ้านปันง้าวครับ 

 

นายปริญญา -  สอบถามก็ว่าติดงานกีฬา  ตอนนี้งานกีฬาก็เสร็จมานานแล้วครับ เมื่อไหร่จะไปท าให้ครับ 
 

นายศักดิ์ดา -  เรื่องของน้ ามันรถ รู้สึกน้อยหน้ามากครับ น้อง ๆ พนักงานบอกมาน้ ามันรถหมด  มันไม่น่าจะ
เกิดขึ้นนะครับเรื่องนี้ เป็นองค์กรที่ต้องช่วยชาวบ้านควรมีน้ ามันติดถังไว้  และขอสอบถามเรื่องถนน 
คสล. บ้านลุงเลิศพันธุ์ปลาถึงบ้านนางนิตยา ไปถึงไหนแล้วครับ จะรอผู้รับเหมารายเดียวหรือครับ 
ชาวบ้านก็สอบถามมา ไม่ได้พาดพิงหรือติติง ถ้าไม่เห็นแก่องค์กร หากชาวบ้านไปเดินขบวนที่อ าเภอ
แล้วจะท าอย่างไร ผมจึงติดตามต่อเนื่อง ท่านรอผู้รับเหมารายเดียวหรือ โครงการท่านก็ต้องปล่อย
ออกมา พื้นที่ของเราท่านก็เปิดราคาไว้ครับ ผู้รับเหมาเขามาติดตามเอง ผม สท.ศักดิ์ดา เป็นตัวแทน
พ่ีน้องชาวบ้านท าหน้าที่มาจนจะหมดวาระ ผมตั้งใจท างานเพ่ือพ่ีน้องชาวบ้าน ผิดด้วยค าพูดก็ต้องขอ
อภัยทุกท่านด้วยครับ ท าเพ่ือพ่ีน้องชาวบ้าน ออกสภาไปก็เป็นเพ่ือนกันเหมือนเดิม ขอบคุณครับ     
ที่ผ่านมาไม่มีอะไรติดใจผมเลย ฝากด้วยครับ ถนน คสล. บ้านลุงเลิศพันธุ์ปลาถึงบ้านนางนิตยา ครับ 

 

นายกเทศมนตรี -  ครับ ถูกต้องครับ ผู้รับเหมาท่านไหนท าได้ก็จ้างครับ ช่วยหาด้วยครับ ตอนนี้ไม่มีผู้รับเหมามาท า
เลย นโยบายผมคือผมอยากให้ท า แต่ไม่มีผู้รับเหมา คือเงินมันน้อยแค่แสนกว่าบาทก็เลยไม่มีคนท า 

 

ประธานสภา -  เรื่องคสล. บ้านลุงเลิศพันธุ์ปลาถึงบ้านนางนิตยา ที่ได้สอบถามมา ผอ.กองช่างแจ้งว่า วิศวกร
รับรองแบบมาแล้วครับ ท าสัญญาจ้างกับผู้รับเหมาได้แน่ครับ 

 -  ที่ประชุมรับทราบ 

ประธานสภา - มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอ่ืนอีกหรือไม่  

 - ที่ประชุมไม่มีผู้ใดเสนอ จึงขอปิดการประชุมสภาในครั้งนี้ 

 

ปิดประชุมเวลา  ๑๑.๓๒  น. 

 

(ลงชื่อ)  ว่าที่ร้อยตรี  นิวัฒน์  ตั้งตรง ผู้บันทึกการประชุม 
                          (นิวัฒน์  ตั้งตรง) 
                                     เลขานุการสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 
   



~ ๑๓ ~ 
 
  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้จัดประชุมเพ่ือพิจารณาตรวจรายงานการประชุมเมื่อวันที่
๗ มีนาคม ๒๕๖๒ ปรากฏว่า รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๑ 
ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๒ เมื่อวันพุธ ที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ มีเนื้อหาครบถ้วน ถูกต้องสมบูรณ์แล้วทุกประการ จึงลง
ลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
 
 
 

   (ลงชื่อ)           ศักดิ์ดา  อุปค า      ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                               (นายศักดิ์ดา  อุปค า) 
      สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ 
 
 
 

(ลงชื่อ)       นเรศน์ ถาวร    กรรมการ  (ลงชื่อ)    ปริญญา  สุวรรณศร   กรรมการ 
            (นายนเรศน์  ถาวร)                 (นายปริญญา  สุวรรณศร)  
       สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑             สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ 
 
 

 เทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล  ได้มีมติในการประชุมเมื่อวันที่ ……. เดือน ……………………….. พ.ศ. ๒๕๖๒ 
เห็นชอบ รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๑ ประจ าปี พ.ศ. 
๒๕๖๒ เมื่อวันพุธ ที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
 
 
 
 

                                  (ลงชื่อ)    อาทิตย์   แสงบุญเรือง        
(นายอาทิตย์  แสงบุญเรือง) 

ประธานสภาเทศบาลต าบลห้างฉัตรแม่ตาล 

 


